
 

รายงานการประชุม 
 คณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์

การแพทย์ ครั้งที่ ๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ 
วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๗ 

เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
............................................................................................................................. ......................... 

รายนามคณะกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 
๑.  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์   ประธานกรรมการ 
     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริศักดิ์  ประสานพันธ์) 
๒. รองคณบดีฝ่ายบริหาร     กรรมการ 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิศักดิ์ ทองรอง) 
๓. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ประกันคุณภาพ และสหกิจศึกษา กรรมการ 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศรา  บุญเกิด) 
๔. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม    กรรมการ 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย เจริญสิน) 
๕. รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต และสื่อสารองค์กร  กรรมการ 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรภัทร ศรีรัตนโชติ) 
๖. ประธานหลักสูตรจุลชีววิทยา    กรรมการ 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดา ไชยวังศรี)  
๗. ประธานหลักสูตรชีวเคมี     กรรมการ 
    (ดร.จักรพงษ์ คนธรรม์) 
๘. ประธานหลักสูตรโภชนาการและการกำหนดอาหาร  กรรมการ 
    (นายปัณณฑัต สุทธิรักษ์) 
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลออรัตน์ พัวพิทยาเลิศ  กรรมการ 
๑๐. ดร.ธิชานนท์ พรหมศรีสุข    กรรมการ 
๑๑. รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เลขานุการ 
      (นางหนึ่งฤทัย เทพสิงห์) 
๑๒. นายนฤพงศ์  สันทราย     ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 

รายนามคณะกรรมการผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
 

- ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
 

๑.  ผู้ช่วยคณบดีบริหารงานด้านกายวิภาคศาสตร์   กรรมการ 
(ดร.จารุพล มหิโพด)  

๒.  ผู้ช่วยคณบดีบริหารงานด้านสรีรวิทยา    กรรมการ 
(รองศาสตราจารย์ ดร.วาทิตา ผจญภัย)  

 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑.๑  เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมรับทราบ 
 

- ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑.๒  เรื่อง ประธานมอบฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๑.๒.๑ เรื่อง แจ้งผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ 

สรุปเรื่อง 
   สรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗ 
ทั้งนี้คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายได้ จำนวน ๕ ,๖๕๖,๖๐๐ บาท (ห้าล้านหกแสนห้า
หมื่นหกพันหกร้อยบาท) ได้รับงบประมาณเพ่ิมเติมค่าวัสดุการศึกษา (ค่าร่างอาจารย์ใหญ่) จำนวน ๕๒๖ ,๐๐๐ 
บาท (ห้าแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน) รวมงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน ๖,๑๘๒,๖๐๐ บาท  
 

- งบประมาณที่ใช้จริงในเดือนพฤษภาคม เป็นเงิน ๓,๑๐๓,๖๘๔.๙๙ บาท งบประมาณผูกพัน 
(ใบสั่งซื้อ) จำนวน ๗๑๕ ,๓๕๘.๘๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๓,๓๒๘,๕๐๒.๒๑ บาท 
รายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพ่ือทราบ 
 
 

    มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๒ เรื่อง คณะฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณในการซ่อมครุภ ัณฑ์

การศึกษาจากมหาวิทยาลัย จำนวนเงิน ๒๖๑ ,๖๐๕.๐๐ บาท  

สรุปเรื่อง 
 

ตามที่คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ขออนุมัติงบประมาณในการซ่อมครุภัณฑ์การศึกษา
จากมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่จะซ่อมของหลักสูตรโภชนาการฯ, ชีวเคมี และสาขาวิชาสรีรวิทยา 
ทางมหาวิทยาลัยได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณ เป็นจำนวนเงิน ๒๖๑,๖๐๕.๐๐ บาท ทั้งนี้ทางหน่วยงาน
จะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 

  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพ่ือทราบ 
 
 

    มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 

 



ระเบียบวาระที่  ๑.๒.๓ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการปรับปรุงแผน
ยุทธศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ โรงแรม เดอริเวอร์รี บายกะตะธานี 
จ.เชียงราย 

สรุปเรื่อง 
  

ตามที่คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์จะมีการจัดโครงการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๗ 
ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ โรงแรม เดอริเวอร์รี บายกะตะธานี จ.เชียงราย จึงขอแจ้งกำหนดการ
ในการดำเนินโครงการดังเอกสารแนบ ทั้งนี้กิจกรรมในช่วงเช้าจะเป็นการกล่าวถึงแนวทางในการบริหารงานของ
หน่วยงาน และจะมีช่วงการตอบคำถาม ชวนคิดชวนทำในการหารายได้ กิจกรรมสำหรับช่วงบ่ายจะเป็นการ 
Work shop การทำแผนโดยแยกกลุ่มตามสาขาวิชา/หลักสูตร 

 

     ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพ่ือทราบ 
 
 

    มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑.๒.๔ เรื่อง แจ้งกำหนดการไหว้ครูและพบท่ีปรึกษา 
 

สรุปเรื่อง 
  

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์จะมีกำหนดการไหว้ครูและพบที่ปรึกษา จัดึ้นในวันที่ ๔ กรกฎาคม 
๒๕๖๗ ณ ห้อง Active Learning เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 

 

     ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพ่ือทราบ 
 
 

    มติ ทีป่ระชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑.๒.๕ เรื่อง แจ้งเชิญอาจารย์ท่ีได้รับรางวัลดีเด่นด้านการสอน และอาจารย์

ในดวงใจประจำปี ๒๕๖๖ เข้ารับโล่ห์รางวัลในวันไหว้ครูคณะฯ ในวันพฤหัสบดีที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ 
สรุปเรื่อง 
  

ตามที่คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้มีการพิจารณาคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นด้านการสอน และ
อาจารย์ในดวงใจประจำปี ๒๕๖๖ เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่น ทางหน่วยงานมีกำหนดมอบโล่ห์รางวัลในวันไหว้ครู
คณะฯ ในวันพฤหัสบดีที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ 

 

     ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพ่ือทราบ 
 
 

    มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระเบียบวาระท่ี ๑.๒.๖ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบ ปรับปรุงข้อมูลนักวิจัย ในระบบ 
NRIIS (ภายใน ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗) 

 

สรุปเรื่อง 
  

ตามที่กองบริหารงานวิจัย มีกำหนดการประชาสัมพันธ์ให้นักวิจัยมหาวิทยาลัยพะเยาตรวจสอบ 
ปรับปรุงข้อมูลนักวิจัย ในระบบ NRIIS จึงขอแจ้งให้หลักสูตร/สาขาวิชา ประชาสัมพันธ์นักวิจัยในสังกัด ให้ทำการ
ตรวจสอบ ปรับปรุงข้อมูลนักวิจัยในระบบ NRIIS ภายในวันที่  ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗  

 

     ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพ่ือทราบ 
 
 

    มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑.๒.๗ เรื่อง คณะรัฐศาสตร์มีความประสงค์ขอบูรณาการโครงการวิจัย อพ.สธ. 
ร่วมกับนักวิจัยคณะฯ พืชท่ีสนใจคือ มะแขว่น 

 

สรุปเรื่อง 
 

ตามที่คณะรัฐศาสตร์ มีความประสงค์ขอบูรณาการโครงการวิจัย อพ.สธ. ร่วมกับนักวิจัยคณะ
วิทยาศษสตร์การแพทย์ โดยมีพืชที่สนใจในการทำวิจัย คือ มะแขว่น ทางหน่วยงานจะมีการประชุมหารือแนวทาง
ในการทำวิจัยร่วมกันระว่างนักวิจัยทั้งสองหน่วยงาน และจะนำมาแจ้งผลการหารือแนวทางในการทำวิจัยให้ทราบ
อีกครั้ง  

 

     ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพ่ือทราบ 
 
 

    มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑.๒.๘ เรื่อง เรื่อง แนวทางการเบิกเงิน Super KPI ๒๕๖๗ 
 

สรุปเรื่อง 
 

ตามที่คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ทำการเบิกเงินสนบัสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย  Super KPI 
๒๕๖๗ ปัจจุบันทางหน่วยงานอยู่ในระหว่างการจัดทำขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน โดยเมื่อจัดทำขั้นตอนการเบิก
จ่ายเงินดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จะมีการเวียนแจ้งประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรที่เป็นเจ้าของผลงานทำการเบิกจ่ายเงิน
ต่อไป   

 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระเบียบวาระท่ี ๑.๒.๙ เรื่อง เรื่อง มาตรฐานการวิจัยสำหรับแนบในระบบ NRIIS (เริ่มแนบ
เอกสารสำหรับการกรอกขอทุนตั้งแต่ปี ๒๕๖๗ เป็นต้นไป) 

 

สรุปเรื่อง 
 

เนื่องด้วยในระบบ NRIIS ได้มีการกำหนดให้บุคลากรที่จะยื่นสมัครรับทุนทำการแนบมาตรฐานการ
วิจัย ทางหน่วยงานจึงขอประชาสัมพันธ์ให้หลักสูตร/สาขาวิชา แจ้งนักวิจัยทุกท่านทราบโดยในหน่วยงานคณะ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ จะมีข้อมูลห้องปฏิบัติการที่ได้ทำการลงทะเบียนของหน่วยงานไว้แล้ว ซึ่งจะมีผู้รับผิดชอบ 
และผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ โดยนักวิจัยสามารถติดต่อขอข้อมูลเพ่ือนำไปกรอกในแบบมาตรฐานการวิจัยจาก
นักวิทยาศาสตร์ที่ลงทะเบียนได้ 

 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑.๒.๑๐ เรื่อง ผลการใช้จ่ายงบประมาณหลักสูตร/สาขาวิชา ณ วันที่ ๑๗ 

มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ 
 

สรุปเรื่อง 
ผลการใช้จ่ายงบประมาณหลักสูตร/สาขาวิชา ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ 
(๑) หลักสูตรจุลชีววิทยา งบประมาณคงเหลือจำนวน ๓๒๒,๒๙๐.๒๑ บาท 
(๒) หลักสูตรชีวเคมี  งบประมาณคงเหลือจำนวน ๒๓๘,๑๗๑.๕๐ บาท 
(๓) หลักสูตรโภชนาการและการกำหนดอาหาร งบประมาณคงเหลือจำนวน ๒๙๙,๕๘๗ บาท 
(๔) สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ งบประมาณคงเหลือจำนวน ๒๙๘,๘๕๕.๕๔ บาท 
(๕) สาขาวิชาสรีรวิทยา งบประมาณคงเหลือจำนวน ๒๙๘,๑๗๖.๕๗ บาท 

 
   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑.๒.๑๑ เรื่อง การโอนงบประมาณข้ามหมวดเงิน 

สรุปเรื่อง 
          ด้วยมหาวิทยาลัย กองแผนงาน ได้แจ้งกำหนดการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ทั้งนี้ทางหน่วยงานขอความ
อนุเคราะห์หลักสูตร/สาขาวิชาที่จะทำการโอนงบประมาณ ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จไม่เกินวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ 

 
   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ระเบียบวาระท่ี ๒ พิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 

    พิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ 
 

  สรุปเรื่อง 
 

 ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗ เมื่อวัน
จันทร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ณ ห้องประชุม คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ฝ่ายเลขานุการขอความอนุเคราะห์
คณะกรรมการฯ ทุกท่านพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 

 

     มติ     ที่ประชุมรับรอง 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๑ เรื่อง ประธานมอบให้ฝ่ายเลขานุการเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่  ๓.๑.๑ พิจารณารายชื่อผู้สมัครเพื ่อรับการคัดเลือก เป็นบุคลากร
ดีเด่น มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗   

สรุปเรื่อง 

ตามที่คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้หลักสูตร/สาขาวิชาดำเนินการพิจารณาเสนอรายชื่อ
บุคลากรภายในสังกัดเพ่ือพิจารณาคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติเสนอเชื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นบุคลากรดีเด่น 
มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น ทั้งนี้ผลการพิจารณาบุคลากรดีเด่นภายในหน่วยงานมีดังนี้ 

๑. บุคลากรดีเด่นสายวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ คือ  รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี 
ระวังการ  

๒. บุคลากรดีเด่นสายสนับสนุน ด้านบริการ คือ นายวิทยา สุนสะดี 
๓. บุคลากรดีเด่นสายสนับสนุน ด้านวิชาชีพ คือ นางสาวช่อผกา พวงศรี 
๔. บุคลากรดีเด่นสายสนับสนุน ด้านนวัตกรรม คือ นางสาววาสนา เมืองวงค์ 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพ่ือ

โปรดพิจารณาเห็นชอบ เสนอเชื่อบุคลากรดังกล่าว เข้ารับการพิจารณาเป็นบุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยพะเยา 
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ 

 
 

มติที่ประชุม 
 

ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะได้พิจารณาแล้วเห็นชอบ 

 

 

 

 

 

 



 

ระเบียบวาระที่  ๓.๑.๒  พิจารณาเกณฑ์ภาระงานเพื่อประกอบการพิจารณาขั้นเงินเดือน
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ 

 

สรุปเรื่อง 
    ตามท่ีมหาวิทยาลัยพะเยา จะมีการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนบุคลากรประจำปีในช่วงเดือน สิงหาคม 

– กันยายน ของทุกปี นั้น คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงขอพิจารณาปรับปรุงเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนเงิน จะใช้
เกณฑเ์ดิมในปี ๒๕๖๖ แต่จะมีการลงประชามติแนวทางการจัดสรรงบประมาณตามแหล่งที่มาแยกเป็นหลักสูตร/
สาขาวิชา ในวันที่มีการโครงการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ 
ณ โรงแรม เดอริเวอร์รี บายกะตะธานี จ.เชียงราย อีกครั้ง 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพ่ือ
โปรดพิจารณาเห็นชอบ หลักเกรฑ์การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ให้ใช้
เกณฑ์เดิมตามปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และให้ทำการลงประชามติแนวทางการจัดสรรงบประมาณตาม
แหล่งที่มาแยกเป็นหลักสูตร/สาขาวิชา ในโครงการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ 

 
มติที่ประชุม 

 

       ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะได้พิจารณาแล้วเห็นชอบ 
 

ระเบียบวาระที่  ๓.๑.๓ พิจารณารับรองรายงานการประชุมสรุปผลการสอบหาข้อเท็จจริง
กรณีส่งผลการเรียนผิดพลาดของวิชา ๓๖๘๑๐๑ อาหารและโภชนาการพื้นฐาน 

สรุปเรื่อง 
    ตามที่มีการประชุมสรุปผลการสอบหาข้อเท็จจริง กรณีส่งผลการเรียนผิดพลาดของวิชา ๓๖๘๑๐๑ 

อาหารและโภชนาการพื้นฐาน วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐-๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุมคณะ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ ทั้งนี้ ดร.วิทวัส สัจจาพงศ์ ตำแหน่ง อาจารย์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
โภชนาการและการกำหนดอาหาร ได้มีความผิดพลาดในการส่งรายงานผลการศึกษาดพลาดในรายวิชา อาหารและ
โภชนาการพ้ืนฐาน (Food and Basic Nutrition) รหัสวิชา ๓๖๘๑๐๑ หน่วยกิต ๒(๒-๐-๔) หมู่เรียน ที่ ๑ 
ลงทะเบียนเรียน ๗๑ คน ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ซึ่งมีการ Export คะแนนสอบและคะแนน
เก็บ (Quiz) ลงในระบบ REG เนื่องจากนิสิตคนดังกล่าวเป็นเลขที่แรกของไฟล์Microsoft Excel ทำให้คะแนน
ปลายภาคและคะแนนเก็บ (Quiz) ที่ขาดหายไปและไม่ได้ตรวจเช็คอีกครั้ง ส่งผลทำให้ผลการเรียนของนิสิตผิดไป
ตามความจริง จำนวนทั้งสิ้น ๑ คน คือ นางสาวฐิติชญา เจรนุกุล รหัสนิสิต ๖๖๐๙๑๙๗๘ นิสิตชั้นปีที่ ๒ 
คณะกรรมการได้ดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงได้พิจารณาแล้วโดยความผิดพลาดนี้ไม่ได้มีเจตนาทุจริตแต่อย่างใด 
พร้อมกันนี้ทางอาจารย์ผู้จัดการรายวิชาได้แนบหลักฐานคะแนนของนิสิตมาเพ่ือประกอบการพิจารณา และพร้อม
กันนี้ทางคณะกรรมการได้ทำการตักเตือน และมีมติเห็นสมควรมอบหมายให้ ดร.วิทวัส สัจจาพงศ์ ดำเนินการแก้ไข
ผลการเรียนของนิสิตดังกล่าว ตามระเบียบและขั้นตอนต่อไป 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพ่ือ

โปรดพิจารณาเห็นชอบ ให้ดร.วิทวัส สัจจาพงศ์ ดำเนินการแก้ไขผลการเรียนของนิสิตดังกล่าว ตามระเบียบและ
ขั้นตอน โดยให้ประสานงานแก้ไขผลการเรียน กับ นางสาวนิภาพร ตันเครือ นักวิชาการศึกษา 

 
 



มติที่ประชุม 
 

       ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะได้พิจารณาแล้วเห็นชอบ 
  

ระเบียบวาระที่  ๓.๑.๔ ขอพิจารณาเห็นชอบการเสนอชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พยุงศักดิ์ 
ตันติไพบูลย์วงศ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทาง
วิชาการ ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา ชีวเคมี หรือเคมีชีววิทยา (๐๑๓๘) 

 ข้อมูลผู้ขอเสนอกำหนดตำแหน่งเบื้องต้น 

- ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ มื่อวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 

- ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยวิธีปกติ ในสาขาวิชา ชีวเคมี
เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

ผลงานทางวิชาการที่ย่ืนเสนอขอตำแหน่ง  
ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติจำนวน ๕ เรื่อง 

๑ . Suppressive Effects of Rosmarinic Acid Rich Fraction from Perilla on 
Oxidative Stress, Inflammation and Metastasis Ability in A549 Cells 
Exposed to PM via C-Jun, P-65- Nf-b and  
Akt Signaling Pathways. 
- หน้าที่เป็น ผู้ประพันธ์บรรณกิจ 
- อยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS จัดอยู่ใน Quartile ๒  
๒. Molecular Mechanism of Antioxidant and Anti-Inflammatory Effects of 
Omega-3 Fatty Acids in Perilla Seed Oil and Rosmarinic Acid Rich 
Fraction Extracted from Perilla Seed Meal on TNF α Induced A549 
Lung Adenocarcinoma Cells. 
- มีหน้าที่ เป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) 
- อยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS จัดอยู่ใน Quartile ๑ 
๓ . PM10 Alters Trophoblast Cell Function and Modulates miR-125b-5p 
Expression. 
- มีหน้าที่ เป็นผู้มีส่วนสำคัญทางปัญญา (essentially intellectual contributor) 
- อยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS จัดอยู่ใน Quartile ๒ 
๕ . Bioefficacy of Nga-Mon (Perilla frutescens) Fresh and Dry Leaf: 
Assessment of Antioxidant, Antimutagenicity, and Anti-Inflammatory 
Potential. 
- มีหน้าที่ เป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) 
- อยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS จัดอยู่ใน Quartile ๑ 
๕ . Neuroprotective effects of g-Aminobutyric acid-enriched germinate 
riceberry extract in cerebral ischemic reperfusion-induced cognitive 
impairment mice 
- หน้าที่เป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) 
- อยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS จัดอยู่ใน Quartile ๒ 
 
 
 



ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพ่ือ

โปรดพิจารณาเห็นชอบ เสนอชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พยุงศักดิ์ ตันติไพบูลย์วงศ์ อาจารย์ประจำหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ 

 
 

มติที่ประชุม 
 

ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะได้พิจารณาแล้วเห็นชอบเสนอชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.พยุงศักดิ์ ตันติไพบูลย์วงศ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี เพ่ือขอกำหนด
ตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง สืบเนื่อง 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑ เรื่อง รายงานความคืบหน้าการปรับปรุงห้อง -โครงการปรับปรุงห้อง Co-learning  
                    room & Smog safety zone 

- ห้องประชุมเล็ก ชั้น ๒ (CE๐๑๒๐๓) 
- หอ้งชั้น ๓ (E๐๑๓๐๔ 
- ห้องชั้น ๔ CE๐๑๔๐๔ 

สรุปเรื่อง 
ตามที่คณะวิทยาศาสตร์กาแพทย์ ได้ดำเนินการปรับปรุงห้อง Co-learning room & Smog safety zone 

บริเวณห้องประชุมเล็ก ชั้น ๒ (CE๐๑๒๐๓), ห้องชั้น ๓ (E๐๑๓๐๔) และห้องชั้น ๔ CE๐๑๔๐๔ ทั้งนี้ทางหน่วยงาน
ได้มีการสำรวจระบบไฟฟ้า รวมไปถึงครุภัณฑ์ใช้ในห้อง และมีแผนจะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ และปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้าภายในห้องดังลก่าวให้เหมาะสมกับการใช้งานต่อไป 

 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒ เรื่อง เรื่อง รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการก่อสร้างหลังคาทางเชื่อมระหว่าง

อาคารคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชั้น ๒ กับอาคารคณะวิทยาศาสตร์และหลังคา กันสาดห้องสโมสร
นิสิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

 
สรุปเรื่อง 
ตามที่คณะวิทยาศาสตร์กาแพทย์ ได้ดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างหลังคาทางเชื่อมระหว่างอาคารคณะ

วิทยาศาสตร์การแพทย์ ชั้น ๒ กับอาคารคณะวิทยาศาสตร์และหลังคา กันสาดห้องสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์ ความคืบหน้าเกี่ยวกับการก่อสร้างปัจจุบันทางหน่วงานได้มีเชิญชวนผู้รับเหมาเพ่ือมาทำดำเนินการ
ก่อสร้างโครงการดังล่าว 

 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓ เรื่อง รายงานการปรับปรุงอาคารคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
 
สรุปเรื่อง 
รายงานการดำเนินโครงการจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปัจจุบันอยู่

ในระหว่างกองอาคาร งานออกแบบฯ ดำเนินการปรับปรุงราคาโครงการ และจะมีการประกวดราคาในหารจ้างเหมา
ต่อไป 

 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ วาระอ่ืนๆ 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ เรื่อง ประชุมคณะกรรมการเพ่ือหารือแนวทางในการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์                            
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปี ๒๕๖๗ 

สรุปเรื่อง 
ตามที่คณะวิทยาศาสตร์กาแพทย์ ได้มีกำหนดการจัดโครงการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์

การแพทย์ ในเดือน มิถุนายน ๒๕๖๗ จึงขอหารือเกี่ยวกับ Strategic Advantage (SA) & Strategic Challenge 
(SC) ที่จะมีการนำเสนอในโครงการตามเอกสารแนบการประชุม 

 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ และให้มีการปรับ SC ๓ จาก Research Quality เป็น Research Base Innovation 
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